

Lục Tỉnh Tân Văn

六省新聞

MỖI TUẦN ĐĂNG BÁO NGÀY THỨ NĂM

Số: 512
NĂM THỨ MƯỜI MỘT
BẢN LẺ MỖI SỐ: 0 \$ 10
20 Décembre 1917
7 tháng mười một Năm Đinh-tỵ

DIRECTION ET ADMINISTRATION :
F.-H. SCHNEIDER, 162, Rue Pellerin, Saigon

PUBLICITÉ

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Le centimètre de hauteur sur 0.065 de largeur. 1850
Le décompte de lignes est calculé à raison de 3 au centimètre quelque soit le caractère employé.

BỔ CẠO

Những lời rao về việc buôn bán nếu gọi theo Đền-quần thì Đền-quần sẽ gọi cho một cái bản để giá phân minh.

GIÁ BÁN	
TRONG ĐỊA-PHẬN ĐÔNG-DƯƠNG	
Một năm.	6 \$ 00
Sáu tháng.	3 \$ 50
Ba tháng.	2 \$ 00
Mỗi số.	0 \$ 10
Đổi chỗ ở.	0 \$ 20
ĐẠI-PHÁP VÀ CÁC THUỘC ĐỊA	
Một năm.	20fr.00

MỤC LỤC

- 1 - NHON CÔNG TA.
- 2 - LÊN BÁO.
- 3 - AN DƯƠNG.
- 4 - BÌNH NHƯ THỜI ĐỒN.
- 5 - CHUYỂN KINH.
- 6 - TRUYỀN NGƯỜI THAM-HIỆM.
- 7 - CÓN NGƯỜI THỜI HIỆM SANH TRƯỞNG Ở BÀU HAY ĐỒ.
- 8 - NHON CÔNG TÁC BIẾN.
- 9 - TRƯỜNG-ĐANG (Đông-dương).
- 10 - SỔ MỸ TÊN NGƯỜI VÀO HỘI TƯ CẤP.
- 11 - AU-CHAU.
- 12 - CỤC ĐÔNG.
- 13 - LÍNH TẬP ANNAM TẠI PHÁP.

LỜI RAO

Nay gần đến tết tây và cũng không còn mấy tháng đến ngày nguyên đán Annam.

Nhà in Đền-quần có đủ các thứ chữ mới mà in thiệp cho chữ qui vị và ba màu giấy, là trắng, đỏ, hồng. — Mỗi tấm thiệp giá một đồng bạc, nếu có chữ Annam thì mỗi chữ giá năm xu. — Tiền gọi người mua phải chịu.

NHON CÔNG TA

(Notre main-d'œuvre)

Cái vấn-đề nhon-công nay Chánh-phủ đang lo giải quyết, là lo lập Điều-lệ ra cho có thứ tự trong việc làm ăn, kể có của, người có công, ăn chiu nhau, đặng giúp cho xứ sở sanh hóa một ngày một nhiều, và giúp cho nhon lực ở Nam-Trung sẽ tấn kỳ xuất sản. Việc ấy nghĩ lại rất phải làm, là vì nay ta phải vận tư quyết sách gây dựng cái cơ sở cuộc tổ chức ngày mai, sau khi giặc tan rồi. Các việc như sửa là một đăm vấn-đề to lớn, đầu đầu bắt đầu là xứ nào nò cũng áp phục cái sanh nguyên (nguồn sống) của nhon quần bất luận là buổi nào, thì nào. Tuy là thiên hạ chưa giải quyết được cái vấn-đề ấy mặc lòng, cho mới làm mà có việc cần dùng thì lại phải như định các cách tung cái tình cảnh, do cái lợi quyền đang cuộc.

Quan Toàn quyền Albert Sarraut mới trí cử một Hội-đồng để lập chương trình Điều-lệ nhon-công ở Đông-dương này. Hội-đồng ấy phải lấy cái chương-trình của quan trên giao lại mà làm nê, là chương trình mới phát ra cho thuộc-dân langsa Namky xem. Trong việc tổ tác như vậy, một đàng thì lợi quyền của người Tây, một đàng thì lợi quyền của người bản-xứ, thì *La Gazette de Cochinchine* tưởng là bản phần của mình phải cho chú khám quan rõ các khoản Hội-đồng ấy sẽ

lượn và rõ cái ý kiến của bản-báo. Y theo thói quen của bản-báo và cho đặng làm rồi cái bản-phân của bản-báo từ xức gánh vác, thì chúng tôi sẽ cho chú khám quan biết các điều của Hội-đồng công luận về nhon-công ra làm sao.

Rồi chúng tôi sẽ xem qua cái chương trình của quan trên đã giao lại cho Hội-đồng đó. Văn thư xưa ông Mirabeau là quan Đại Thần nước Langsa luận rằng: « Ta chỉ biết có ba cách ở đời mà thôi: là *lò Trộm cướp, lò ăn xin, lò làm mướn*.

Ông Mirabeau luận như thế thì là tỏ ý khen công việc làm ăn, mà cũng cho các người có vốn-liễn và nghiệp-chức đều là người làm mướn cả thảy, như thế thì ngài quả quyết rằng cái đồng tiền công là một thể dùng để bồi nhon công rất hoàn toàn, rất phải lệ hàng, của thiên hạ đã tìm được tư cố cấp kim. Còn các kẻ mê mộng thì thường hay kiếm tìm khác cách, làm chương trình phòng lập nhon quần xã-hội lời thối, nói rằng sẽ hữu hạnh hơn nay

.....Nhưng ta cũng khá để đẹp các kẻ mê mộng ấy lại một bên và an lòng dùng những điều ta đang có đây mà kiếm cách thế đặng ngăn ngừa cái tham tâm vô yểm của kẻ khác, đặng ta thì thổ tự đó. Ấy vậy, đồng tiền nhon-công là gì? Các nhà kinh-tế (economistes) rằng: *Đồng tiền nhon công là huê lợi của kẻ làm mướn lãnh nơi tay chủ mướn*.

Lời giải nghĩa như vậy rất rộng rãi quá cái không chừng thì đang luận đây. Đây chúng tôi duy luận cái sự làm mướn mà luật Hộ có nói trong khoản thứ 1780 thôi. chúng tôi kêu là *tiền công của kẻ bầy việc làm ăn phải cho người làm mướn*.

Bên nước Langsa khi xưa có nhờ quan Đại thần Turgot, nên vua ra chỉ-dụ, sau lại có chỉ-dụ Chánh-phủ Cách-mạng lập quyền tự-do cho cuộc làm ăn.

Từ đó chỉ nay thợ, thầy và các kẻ làm công đều thông thả, muốn làm mướn ở đâu thì làm, đồng tiền công định tùy theo chỗ ở, thuận tình chủ mướn với người làm thuê. Chúng nò thông thả, không muốn làm thì không ai có phép ép, việc chi không vừa lòng thì thôi. Còn chủ mướn thì nhờ luật thuận tình chủ mướn và người làm thuê, đặng lúc hữu sự, mà trả số tiền công bạc chót, và ngoài trừ các khoản luật buộc, sẽ có thể mà đuổi người làm mướn đến khi hết muốn dùng nữa.

Còn về tờ tá nhon-công thì cũng thông thả, như tờ mua bán hàng hóa vậy, vì các nhon-công nghĩ lại cũng chẳng khác gì là hàng hóa mà. Song le trong thiên-hạ ở Âu-châu

vẫn chưa như định, được cái kiểu tờ tá nhon-công mà nhớ có chủ mướn với người làm thuê lắm lúc tranh cạnh với nhau nên được một vài chặn đường tiến bộ rồi, nhờ rữa mà ngày nay cái địa-vị của kẻ làm mướn có chỗ toại lòng. Nay thiên-hạ lại còn trông cho cái tờ tá nhon-công trở nên như tờ dân-rước vậy. Song le vì đã lâu năm người làm mướn bị cái *luật gán gao* kềm chế, cho nên cả nhon-công còn chưa chịu cho người làm mướn đồng thể với chủ thuê. Bởi đó mà còn phải đợi lâu năm chờ cho trí đời tiến hóa thì mới trông đến địa-vị ấy chăng.

Trước hết chẳng nên để lập tờ tá nhon-công có nhiều khoản mà chủ mướn tự ý đặt để như đưng kim đáy vậy.

Trong các số tờ thì các khoản ấy in ra dán tại các lộ kêu là Điều-lệ trại mướn, người nào vào đó xin làm mướn thì chẳng khác nào đã chịu các khoản giao kết trong bản ấy rồi. Điều-lệ ấy cần phải cho Chánh-phủ xem xét.

Cũng phải lập luật rằng hệ có sự tồn hại thì tờ tá phải hủy bỏ, còn đồng tiền công thì phải dùng bạc thông dụng mà trả, cũng khi nào chủ mướn hiểu đáp có chứng có phân minh, thì phải bồi tiền thiệt hại cho người làm thuê.

Vả chẳng, tại Âu-châu các điều chế cho kẻ làm mướn bớt cuộc phạt luận đưa đem vào Luật được, mà tự tay chúng tôi lấy làm toại chí mà thấy các quan lập luật ở Nam-ky đang bàn luận đem các điều chế ấy vào Điều-lệ nhon-công, ấy là một cái ơn sâu quan Toàn-quyền Albert Sarraut cho nhon dân xứ này đó.

Nay các quan ấy vẫn đã lập công đạo để hộ tri kẻ làm mướn trong các tờ tá, thì chúng tôi cũng xin chú ông ấy nhớ mà lập các khoản khác đặng trừ cái lòng gian giảo của kẻ làm mướn. Chúng tôi sẽ công luận các khoản ấy sau đây.

Vấn cái tờ tá nhon công, cũng như các tờ giao kèo khác, thì các khoản trong tờ phải để cho kẻ mướn và người làm thuê tình với nhau. Nhưng mà theo lệ thường thì chưa được vậy, vì công minh mướn đó là sức công người, mà trong tờ tá nhon-công thì nói về thân phận người làm mướn nên nói về thân phận người làm mướn người nếu có quyền tự do muốn đem thân đi ở thuê, ở mướn, làm công với ai thì tự ý, song le còn phải xin phép Nhà Nước, hoặc phải có Nhà Nước chiếu cố, cho nên trong tờ tá nhon công cần phải có Nhà Nước dự vào đặng chiếu cố đầu đó cho cần phải.

Bởi vậy trong vụ nhon quần này Nhà Nước phải can thiệp vào đặng định giờ làm, định trong chỗ làm

phải có lập các cuộc vệ-sanh đặng hộ phủ thân thể táng mạng người làm công, lo cho nhon công an ổn và đồng tiền công có hạn có chừng, không được trả dưới hạn ấy.

Điều-lệ các quan đưng đon đây, thì có nói tới khoản Nhà Nước chiếu cố mà không nói đến cái hạn đồng tiền công. Ấy là một điều cần sót; chúng tôi xin chỉ cách bổ sót ấy.

Ở bên Nước Langsa các quan Hội-đồng cũng chỉ lường hay xin Nhà Nước định cho nhon công một ngày làm tám giờ mà thôi. Thiệt được như vậy là đều qui làm! Song le ngoại trừ xứ Australie, thì đầu đầu chưa có thì hành được các lệ làm một ngày 8 tám giờ đó.

Bên nước Áng-lê nhon-công mỗi ngày làm 9 giờ rưỡi, bên nước Langsa mỗi ngày làm từ 10 đến 11 giờ. Điều-lệ Namky định cho làm mỗi ngày 10 giờ.

Còn về việc lập các cuộc vệ-sanh cho nhon công như, thì việc ấy ai cũng là chịu. Tại Mỹ-quốc, thì Áng-lê đều có lập nhiều cuộc vệ-sanh cho nhon công hưởng, nhờ đó mà việc tạo sản rất thanh hành. Điều-lệ tự minh đây có định sẽ lập cuộc vệ-sanh cho chủ-lynh, chúng tôi rất cảm ơn các quan lập luật. Mà Điều-lệ ấy lại không nói đến cái hạn đồng tiền công bạc chót. Thiệt khá tiếc vậy.

Vấn ở bên nước Langsa Nhà Nước không dự, đã lập hạn đồng tiền rồi. Tại đây xưa nay các nhà cho vay các có hay tự chủ mà Nhà Nước hời còn lập hạn đồng tiền lời mỗi 100, mỗi năm, lời có 12 phần mà thôi, sao lại dự không giúp con người làm công cho có thể ăn nò bụng. Chúng tôi tưởng rằng những là ta phải nuôi nhon công cho tự tế mà ta còn phải cho nò tiền xúp, đặng nò chi đó thể thì, giúp gia đòng nò cho thể nuôi. Các quan rồi rằng khó mà biết được các việc cần dùng của mướn người làm mướn thì làm sao mà định hạn chót đồng tiền công được, và lại tùy theo sức làm mỗi người mà định tiền công, nếu định một hạn thì mất phép công bình.

Luận như vậy chưa đúng, vì đây chẳng phải cuộc phân định công việc làm, mà là cuộc định hạn đồng tiền công bạc trung mà thôi.

Lấy bạc trung mà định cho một người làm công son góa với các kẻ người có vợ con, thì chẳng khó gì. Cho nên chúng tôi trông cậy Hội-đồng mà quan Toàn quyền đã trí cử đó, sẽ luận đến việc ấy mà như định. Vả lại về đồng tiền công của các người Tây làm mướn, thì quan Nguyễn Sơn Le Myre de Vilers, cách 36 năm nay, đã định hạn chót, hệ mới vào làm việc mỗi tháng thì tiền lương là 100 \$ vậy nay ta cũng nên định hạn tiền công bạc chót cho mỗi

THUỐC LÁ VÀN RỜI HIỆU JOB

là một hiệu thuốc tốt nhất. Những người ghiền thuốc mà muốn giữ vệ-sanh, khỏi hư phổi, không rạo có hong, thì nên dùng thuốc hiệu này mà thôi. Vì thuốc này có các quan chuyên-môn thì đồ ở những đại-học đường ra, đứng độc-biện việc chế thuốc. Duy chỉ có thuốc hiệu này vẫn bằng giấy JOB thật hiệu, thì không ịệu thuốc nào bằng hiệu này cả.

THẬT GIẤY VÀN THUỐC LÁ-HIỆU

JOB

Cửa ông Jean BARDOU chủ ra, hiệu mẫu đã ký tại Tòa-án Nay con trai ông ký là ông Pierre BARDOU nối nghiệp
 Hiệu giấy này đã được 450 cái Mã-đay, 119 cái bằng vàng, 135 đạo bằng Danh-dự. 62 lần được đánh Ngoại-hạng

Chủ lãnh trưng bán là: { Ở Toulouse, Bd de Strasbourg, số 72-74
 J.-L. Paulhac { Ở Paris, Rue Béranger, số 21.

Lãnh trưng bán tại } BOY LANDRY { Số 19 đường Bonnard, Saigon.
 Đổng-dương là ông } { Số 19 đường Francis-Garnier (Bờ-bò Hoàn-kiểm ngay góc Dừa Hạ-nội).

Bán lẻ ở các hiệu thuốc-lá hoàn cầu.

Ái là chàng biết Giấy vẫn thuốc là JOB, là hiệu giấy tốt nhất Giấy này được hết không có tàn giấy thật nhỏ thớt, mà chế theo phép vệ-sanh rất của một.

Xưa nay kẻ đã hàng nghìn người làm mạo giấy JOB, vì giấy JOB là giấy tốt nhất trong thế-giới, nhưng hồn-biểu đã thừa các tòa-án, đã nghĩ xử trong phạt các nhà làm mạo rồi.

VẬY NÚT THUỐC HIỆU JOB
 là bảo thủ sức khỏe
 và lại là rành mắt thuốc ngon.



HOÀI DƯƠNG BÌNH

Muốn trừ cái bệnh hoài dương thì phải tựa thuốc bổ huyết bổ can mà uống mới đặng.

Trong cái bệnh hoài dương này có nhiều cơ, một là não-cân có bệnh, hai là cốt chủy suy khuyết.

Thường là cái việc giao cấu thì nó tưng aci não-cân, nếu não-cân hư bài thì tinh trí đục loại-đọa. Bởi vậy ai có bệnh ấy nên uống thuốc Pilules Pink là một vị thuốc bổ não, cái sức nó bổ huyết bổ can hay làm cho ngũ tạng lực phủ hưng vượng, thần thể tráng kiện, chẳng những siêng sáng trong việc làm ăn, mà lại nâng du hí du thực nữa.

Tuy Pilules Pink tách được mẩn liệt như vẩy mề-lông, chớ kỳ trung hiệu hân, uống nó vào vô hại.

Tại xứ Thổ-nhĩ-kỳ và xứ Ai-cập là chỗ đờn ông hay có nám thề bầy thiếp, thì hoàn thuốc Pilules Pink bán đắt vô cùng, thiên hạ ưa dùng vì nó chữa cái bệnh hoài dương rất hay rất lạ.

PILULES PINK

(Bổ hoàn linh đơn)

Trong các tiệm thuốc có bán, có trữ tiệm thuốc của ông de MARI et LAURENS Pharmacie de Normale, Saigon.

Mỗi hộp giá là 3 quan 50; 6 hộp 17 quan 50.



TRỊ BỆNH YẾU PHÁP

(Conseils médicaux)



Chư vị muốn cho trong nhà có một thứ rượu mà dùng trong lúc ăn rất, hoặc nóng lạnh, thì vị không đồng tiền, thì hãy mua rượu Khum mama là rượu thiên hạ rất chuộng và lại lợi hơn các thứ rượu rượu khác.

Hãy coi cho kỹ khi tìm thứ giá, hãy nói cho phải, coi vớ sẽ đến nhận trắng.

Có bán trong các tiệm bằng xâu

LỜI RAO

TẠI QUÁN Lục-Tính-Tân-Văn.
 1^o Ngọc-hạp 1916 thiết giá 0 \$ 20 (không phải 0 \$ 40).
 2^o Tiên-cần-báo-hậu thứ 8. 0 30
 3^o Tủng Lục-vân-Tiên... 0 30



Đơn tại nước Lango.
 Dùng sữa thường hàng trong hoàn cầu, vẫn vẫn.
 Sức khỏe, Mạnh mẽ, vẫn vẫn.
 Sữa đất Normand hiệu La petite fermière đơn tại tỉnh Normand ở trong Béo Val-lee de Bray đơn một cách rất kỹ càng, tuy làm ra đắt mà tính chất hay còn

nên sữa tươi sạch. Bò xứ Normand tự thời nay có danh, sánh bằng sữa thường hàng và qui hơn trong cả hoàn cầu.



Thuốc vẫn này đắt o mà lại chắc, đơn cho người biết hút thuốc dùng.

Xin hỏi kiêu tại hãng Berthet, Charrière và Công-ty.

Hễ thử rồi thì tra nó luôn luôn.

BAO XANH. — Hút nó chẳng hề khô cổ, mới thơm làm cho khoái cả con người.
 Phải nói cho có kỹ tên và dấu hoa-hình để tục kẻ làm dấu trước.

TABACS et CIGARETTES JUAN BASTOS



HÀNG BÁN RƯỢU HIỆU

DENIS FRÈRES

LẬP RA TỪ NĂM 1892 + + NHÀ NGÀNH TẠI HAIPHONG, BORDEAUX, SAIGON, HANOI

Hàng DENIS FRÈRES trữ savaon hiệu « Bonne Mère » là thứ sa-bon tốt hơn hết các thứ khác.

Còn ai ưa dùng thứ rượu bổ, thường gọi là Quinquina thì hãy mua thứ rượu sau này:

Một là « Toni Kola Seerestat ».

Hai là : Saint Raphaël Duces.

Hàng này cũng có bán tử sắc tốt và chắc lăm, hiệu là từ « Dubois Oudin ».

Còn ai hay hút thuốc Cigares thì mua thứ Cigares El Conde thì là sẽ ưa nó vì giá đã rẻ mà lại mùi nó ngon ngọt nữa.

Hàng này có bán đủ thứ rượu tốt xin kể sau này :

Rượu chắt trắng và chắt đỏ trong thùng và chắt ra ve.

Rượu Champagnes : Vve Cliequot-Pensardin.

Roederer.

Moët et Chandon.

Rượu Tisane de Champagne supérieure : B. et S. Perrier.

Rượu Tisane extra : Marquis de Bergey.

Hàng này cũng có bán thuốc gỏi và thuốc vẫn rồi hiệu

Le Globe và giấy hát thuốc kều là « Nil » có thứ rượu kều là : vieille Eau-de-vie Dejean, Rhum Negrita.

Liqueurs và cognacs Marie Brizard, và Roger.

Bière Gruber và Bière Lorraine. Rượu Nadère, Malaga và Muscat de Frontignan Rivoire.

Có bán máy viết hiệu Remington và các thứ đồ phụ tùng.

Cũng có trữ các thứ hộp quẹt Đổng-Dương, và ngoài Bến-thủy, gần Annam và ông quẹt Hàn-ội (Tonkin) nữa.

Ái muốn hỏi giá thì viết thư như vậy.

Maison DENIS FRÈRES, SAIGON

Có Một Minh Nhà Này có Quyền :

THAY MẶT CHO NHÀ ĐỨC SÙNG VÀ LÀN XE MÁY

TẠI THÀNH St-Étienne

Mà thôi

M. F. NICKEL, CAFFORT Successeur & đường Calmet số 38 SAIGON

Có Bán SÙNG

đó thứ và đó kều. M.

THUỐC, ĐẠN, XE-MÁY, ĐỒNG-HỒ

và đồ NÚ-TRANG. Bỏ đi tất lại giá rẻ

Lạc-Châu muốn mua vật chi thì xin đi thư như vậy :

M. F. NICKEL, CAFFORT Successeur, 38 rue Calmet. — SAIGON.

CIGARETTES DIVA

Thuốc điều kiện là Cigarettes Diva là thứ thuốc tốt hơn hết, hút nó đã không khò, ch, và khỏi mang sự bình hoàn, vì thuốc này không có nhựa như các thứ thuốc khác, khói nó thơm tho và điều kiện.

Mỗi một gói thuốc này đều có để một cái hình chụp rất khéo và rất đẹp đẽ, mà lại trong nhiều gói có để một cái giấy Bar-Thuông (Bon-Prime) tặng tặng hoặc một cái đồng-hồ, hoặc một hộp khăn mouchoirs, hoặc một sợi giây lưng hay là một cây đã vắn vắn. Như ai đừng những giấy ấy, thì hãy đem tới hãng A. et E. Mazet môn bài số 10 đường Paul Blanche, Saigon mà lãnh thưởng, bằng ai ở xa xa xôi đến không được, thì gửi thư và miếng giấy mình đừng cho ông sẽ gửi món đồ của mình đừng đó lập tức.

Có bán trong các tiệm bán đồ tạp vật

THUỐC HAY

(Le meilleur des médicaments.)

Nếu chu-tôn đản tí vị, ăn không được tiền, trong bao tử hay khô bọt khô chấy, bệnh ăn thì chu-tôn hãy mua ngay Quina Condiane mà uống một ly nhỏ trước bữa cơm, rồi sau bữa cơm uống một ly nữa.

Những này có bán trong các tiệm bán đồ tạp vật.



NGUYỄN-HỮU-SANH

ở gần ga xe lửa Chu-ông-lân

Máy dù các kiểu áo xiêm quần, dái, và y-phục Âu-châu (paletot) theo thức thê. Có bán sẵn, vải-bò, tơ-lụa, kiểu mới bông-lạ. Lược-dông Bắc, Châm-châu Tàu, cũng hàng Tây, hàng Nhật-bản, các màu sắc.

Văn, Nho, Xuyên, Lành, Trung-huê, Nhuộm Giã-dụng, thật tốt!

Thơ, tuồng, truyện, Quốc-ngữ bán sỉ và bán lẻ vào vắn!! Nếu chú-qui-vi, muốn hỏi kiểu đồ chi, xin viết thư để:

M. M. NGUYỄN-HỮU-SANH, 150, Quai de Belgique Cua-ông-lân, SAIGON.

ÔNG LÊ-VĂN-VÔ

là Lương-y cựu nhà-nước, học tại Hàng-lâm-y-viện bên tây (Alger) Đã có coi các nhà thư ông bên tây và Annam được 35 năm. Trị đủ chứng bệnh trong nước Nam. Ai muốn uống thuốc xin tới tại nhà ở Dakao, đường Paul Bert số 43 ngang rạp hát của ông Đốc-phủ.

ÔNG F.-H. SCHNEIDER

7, Boulevard Nordem SAIGON

Lectures Françaises

Ông CARRÈRE

SOẠN

Gồm nhiều chuyện hay và có ích.

Trước hết nói về nước Lang-sa sẽ khai cho đến lúc thành trị hay giờ, sau hơn một trăm bài đủ các thứ chuyện khoa ngôn ngữ.

Giá..... 1 \$ 00
Tiền gửi..... 0 10

ÔNG F.-H. SCHNEIDER

MAH VIET SU KY, chỉ bán trong các tiệm bán đồ tạp vật.

HÃY HỎI THỨ HỘP QUỆT

HIỆU NÀY



LÀ THỨ TỐT HƠN CÁC THỨ KHÁC

CÁCH LÊN BÁNH VÀ MỰC

PHẢI UỐNG THUỐC BỔ VÀ TRỊ ĐÀM

THIỆT HIỆU LÀ

ELIXIR TONIQUE ANTIGLAIREUX

Của ông lương-y GUILLÉ

Từ tám mươi năm nay thuốc ELIXIR có chế đưỡng của quan lương-y GUILLÉ lấy làm thần hiệu trong những bệnh HƯ PHÉ, đau trong Tí Vị, đau nơi TRÁI TIM, ĐAU GAN, ĐAU MINH, RẾT VỎ DA, hoặc CHÓI NƯỚC, BỊNH KIẾT, BỊNH HO DẠI, BỊNH CÚM, GHỀ CHỐC NGOÀI DA và bệnh có TRÙNG LẠI TRONG BỤNG.

Ấy là một thứ THUỐC XỔ rõ rệt và rất hiệu nghiệm làm cho HUYẾT RA TINH KHIẾT. Những bệnh gốc bởi ĐÀM hay là MẬT phát ra thì uống nó hay lắm.

Mất hi thuốc trị đản nào mà không có dấu ký tên PAUL GAGE thì chớ dùng.

LẠI CÓ MỘT THỨ

THUỐC HOÀN XỔ

nếu dùng rất trong thứ Elixir Tonique Antiglaireux của quan lương-y Guillé.

Chính nhờ thứ thuốc này là nhà: PAUL GAGE FILS, nhất hạng báo chí y sanh, đường GRENELLE 21 GERMAIN môn bài số 8, ở Tí Vị số thành PARIS.

VÀ TRONG CÁC ĐƯỢC PHƯƠNG ĐỀU CÓ BÁN

KHOẢN CHẤT THỦY

(Nước suối kim thạch)

VICHY

PHÁP-QUỐC-TUYÊN

VICHY CÉLESTINS

Có bán nguyên vẹn ở nửa đ. Trị bệnh đau Thận, bệnh đau Bụng-quang, bệnh Phang-Thạch-lâm-bệnh (kể) — Đau máy ché lĩ-tả.

VICHY GRANDE-GRILLE trị bệnh đau gan và bệnh đản.

VICHY HOPITAL trị bệnh thương tí, trường nhiệt.

Hãy coi chừng đồ giả mạo, khi mua phải ghi cho đúng thứ nước nào mình muốn uống.

VICHY-ÉTAT ĐIỀU TẾ

SEL VICHY-ÉTAT là muối tự nhiên trong nước suối tự nhiên mà ra. — Có hộp và có vỏ.

PASTILLES VICHY-ÉTAT mỗi khi ăn cơm rồi uống chừng 2, 3 hoàn thì dễ tiêu hóa.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT dùng để cho mình dọn nước ngọt (mới-khi-chết).

ĐĨA HẮT AN-NAM

BẮC-KY CAO-MÊN KHÁCH, LANGSA, VĂN VÂN

ĐĨA CỤ SẼ ĐỒI ĐĨA MỚI ĐƯỢC

Xin hỏi cách thức

NƠI HÀNG

Berthet, Charrière và Công-Ty

ở đường Kinh-lập, môn bài số 69

SAIGON

Phải nhớ cái nhãn hiệu DISCOSON trên các máy nói Pathé, ấy là thiết hiệu là chỗ tạo các máy ấy.

Le Directeur-Gérant: E.-H. SCHNEIDER
Carte de l'insertion.
Saigon, le 19

Vu pour légalisation de la signature
de M.
Saigon, le 19
Le Maire de la Ville de Saigon

Saigon — Imp. F.-H. SCHNEIDER